

โอกาสครั้งใหม่สำหรับนักเรียนไทยที่จะได้เข้าศึกษา ต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศอังกฤษเป็น ระยะเวลา最多ถึง 2 ปี



ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่

โอกาสครั้งใหม่สำหรับนักเรียนไทยที่จะได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา最多ถึง 2 ปี

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จแห่งเกาะเกรนาดา จับมือมหาวิทยาลัยนอร์แทมเบรียในการเดินทางพัฒนาโปรแกรมแพทย์

กรุงเทพฯ 28 พฤษภาคม 2562 – มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จและมหาวิทยาลัยนอร์แทมเบรียประกาศเดินทางพัฒนา

โปรแกรมแพทย์ ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา最多ถึง 2 ปี

โดยการศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาระดับพรีคลินิกและการแพทย์และจะทำการเรียนการสอนในประเทศอังกฤษ

ภายใต้ข้อตกลงการขยายขอบเขตด้านการศึกษา นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ มหาวิทยาลัยการแพทย์

นานาชาติ และนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยนอร์แทมเบรียหลักสูตร 5 ปี กว่า 33,000 คนที่ศึกษาอยู่วิทยาเขตนอร์

แทมเบรียและอยู่ในประเทศอังกฤษ จะสามารถยืดระยะเวลาการศึกษาออกไปได้最多ถึง 2 ปี การศึกษาจะพัฒนา

รากฐานของหลักการทางด้านเวชศาสตร์คลินิก โดยจะเรียนตามหลักสูตรกับวิทยาเขตเซนต์จอร์จในเกรนาดา ไม่ว่าจะ

จะเป็นพรีคลินิกศึกษาและหลักการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน นักศึกษาายังจะได้ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการศึกษา

ขั้นสูงในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มหาวิทยาลัยนอร์แทมเบรียอีกด้วย

โปรแกรมร่วมทุนของมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จและมหาวิทยาลัยนอร์แทมเบรียก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อปูเส้นทางการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วทุกมุมโลกได้ศึกษาทางด้านการศึกษาแพทยแผน

ปัจจุบันในมาตรฐานระดับสากล นักศึกษากว่า 1,700 คน เริ่มต้นฝึกฝนการเป็นแพทย์กับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จที่

วิทยาเขตนอร์แทมเบรีย

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมของเราจะได้รับสิทธิ์ในการสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมการเข้าถึงการฝึกอบรมการ

แพทย์เฉพาะทาง (Widening Access to Specialty Training หรือ WAST) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโดยองค์กร

สุขศึกษาแห่งสหราชอาณาจักร (Health Education England หรือ HEE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการสาธารณสุข

แห่งชาติ (National Health Service หรือ NHS) และยังปูทางไปยังการลงทะเบียนเรียนในอังกฤษผ่านทางเทรน

หนึ่งของบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากจบการฝึกงาน การเทรนนิงของบัณฑิตวิทยาลัยได้รับการยอมรับในอังกฤษ สหภาพยุโรป และประเทศต่างๆ

###

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ

มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติ ซึ่งดึงดูดนักศึกษาและคณาจารย์จาก 140 ประเทศมายังเกาะเกรนาดา แห่งเวสต์ อินดีส์ เซนต์จอร์จส์มีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยผลิตแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักสาธารณสุข และนักธุรกิจมากกว่า 20,000 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวงการทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ หลักสูตรต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองและอนุมัติโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการศึกษาและอาชีพต่างๆ มากมาย สำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:

จิตติชยาภรณ์ อังสุวพัฒนากุล nuie@tpqr.com TQPR Thailand โทร 02 260-5820